

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA PA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐTBOXH

Ia Pa, ngày tháng 04 năm 2022

V/v phối hợp tuyên truyền thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện công văn số 1189/LĐTBOXH-QLLĐNN ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a; Công văn số 698/SLĐTBOXH-CSLĐ ngày 26/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tuyên truyền thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a.

Ngày 28/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xơ-rây-li-a đã ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a. Đây là bước khởi đầu cho việc hợp tác giữa hai bên trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Ô-xơ-rây-li-a làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi lễ ký kết Bản ghi nhớ được công bố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được phản ánh về việc tại một số địa phương đã xuất hiện các cá nhân, tổ chức tuyên truyền, mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo Chương trình visa nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a với mức chi phí rất cao, không phù hợp với nội dung thỏa thuận.

Để ngăn chặn tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a để lừa đảo, thu tiền của người lao động trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của thôn, làng để người dân trên địa bàn huyện không đăng ký tham gia Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xơ-rây-li-a theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Ô-xơ-rây-li-a).

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- Đăng trên Website của huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ksor Suy